

วันครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560

วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์

โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ถวายภัตตาหาร
จตุปัจจัยไทยธรรม พิธีบูชาครู และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษามีอาชีพ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครูมีอาชีพ ครูดีในดวงใจ ในงานวันครู
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560

วันครูมีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500

สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488
ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า

คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา

โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ
เห็นเรื่องนโยบายการศึกษา

และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์

ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร

ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู ด้วยเหตุนี้ในทุก ๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญ

คุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

และซักถามมปัญหาข้อข้องใจต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ

คุรุสภาโดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบ

ข้อสงสัยสถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์

หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา ปี พ.ศ. 2499

ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์

ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า“ที่ อยากเสนอในตอนนั้นก็คือ ว่า

เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย

ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บัณฑิตลูกศิษย์ทั้งหลาย

ได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย

เพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์

เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน

คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมไว้ด้วย

ลองปรึกษาหารือกันเป็นหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง” จาก แนวความคิดนี้

ก็แปรกับความคิดเห็นของครูที่ แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ

ที่ล้วนเรียกร้องให้มีวันครูเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู

ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก

ในปีเดียวกันที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปีจึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติ เห็น

ควรให้มีวันครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า

เพื่อให้ได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์
ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครู กับประชาชน
ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 ให้วันที่ 16
มกราคมของทุกปีเป็น“วันครู” โดย
เอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคมพ.ศ. 2488
เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดัง กล่าวได้





